

Dương vật cong là gì? Những vấn đề cần biết về dương vật cong

"cậu nhỏ" cong là 1 hiện tượng hiếm gặp ở phái mạnh. Trong nhiều tình huống Điều này thường là tự nhiên và tình hình này hay ko gây ra khó chịu gì giúp người bị cũng như không buộc phải điều trị gì. Trong một số tình huống bệnh nhân bị bệnh có khả năng đau cùng với biến chứng khả năng làm chuyện ấy. Chữa trị bằng thuốc là chữa trị bình thường đối với hiện tượng này. Tuy nhiên, trường hợp tình trạng "cậu nhỏ" cong biến chứng tới khả năng sinh con thì các phương pháp điều trị tốt đẹp hơn được khuyên rằng.

Tìm hiểu sơ lược dương vật cong

Dương vật là bộ phận sinh sản phái mạnh thì có nhiệm vụ chủ yếu là có con cùng với mang nước đái thải xuất ngoại trừ qua niệu đạo. Tương tự như bất kỳ cơ quan khác trên người, "cậu bé" có khả năng khác nhau về chiều dài, chu vi cũng như dáng hình. Một vài dương vật vĩnh viễn thẳng thời điểm cương, trong lúc một số khác lại liệu có xu hướng tương đối cong đến, cong xuống hoặc lệch sang 1 bên. "cậu bé" cong nhẹ là tình trạng hơi thường gặp và luôn ko gây ra không dễ chịu gì. Tuy nhiên, giả dụ "cậu bé" gặp phải cong đột ngột, phổ biến triệu chứng không dễ chịu tăng dần theo thời thì đây là một tình hình nên được khám và điều trị.

"cậu nhỏ" cong là tình hình góc hợp do trục "cậu nhỏ" cùng với mặt phẳng ngang qua gốc "cậu bé" to hơn không mức độ. "cậu bé" cong có thể thì có một vài nguy hiểm tới cuộc sống của bệnh nhân bị đó là khó khăn đường tình dục, đường tình dục đau đớn cho người bệnh cùng với bạn tình, nguy hại tới tâm lý cùng với cũng là một trong số nguyên do dẫn tới chảy sinh kịp thời.

Triệu chứng "cậu bé" cong

Những triệu chứng của "cậu nhỏ" cong

"cậu bé" bị cong có phổ biến cấp độ ảnh hưởng khác nhau. ở cấp độ nhẹ, phái mạnh không cảm thấy gì khác (vẫn sinh hoạt tình dục bình thường). Mặc dù vậy tại cấp độ trầm trọng, nam giới có thể cảm giác khó chịu, phiền toái, chưa thể làm chuyện đó nguy hiểm nhất nguy hại nặng tới tâm lý ở cánh mày râu. Triệu chứng chủ yếu của dương vật cong gồm có :

Trục dương vật biến đổi.

- Khối viêm trong dương vật.
- Mất đi chiều dài của "cậu nhỏ" thời gian cương dương.
- Cảm giác đau thời điểm cương.
- Cảm giác đau hoặc khó khăn thời điểm quan hệ.
- Bất tỉnh kịp thời.
- Trầm cảm.

Ảnh hưởng của "cậu bé" cong đối với tính mệnh

"cậu nhỏ" có khả năng thì có phổ biến hình dạng cùng với kích cỡ khác nhau. "cậu bé" cong không phải là biểu hiện của bệnh lý nhiễm khuẩn phát tán qua đường tình dục (STI) cùng với cũng ko nguy hiểm tới xác suất sinh con của bệnh nhân bị. Vì vậy tình hình "cậu bé" cong không hề là tác nhân đáng sợ ngại trừ lúc dẫn mệt mỏi hay lý do gây ra hiện tượng cong dương vật là một nguyên

nhân nguy hiểm.

[phòng khám tại hà nội](#)

[địa chỉ khám nam khoa uy tín tại hà nội](#)

[yếu sinh lý khám ở đâu](#)

[điều trị xuất tinh sớm ở đâu](#)

[cắt hẹp bao quy đầu ở đâu](#)

[bảng giá cắt bao quy đầu](#)

[phòng khám phụ khoa tại hà nội](#)

[khám trĩ ở hà nội](#)

[chi phí phẫu thuật cắt búi trĩ](#)

[phá thai ở đâu](#)

[phá thai không đau bao nhiêu tiền](#)

[phá thai an toàn nhất](#)

[giá xét nghiệm sùi mào gà](#)

[bệnh lậu điều trị ở đâu](#)

[chi phí chữa bệnh lậu](#)

[chữa hôi nách ở bệnh viện nào](#)

[chua bệnh sui mao ga o dau](#)

"cậu nhỏ" cong nguy hiểm đa dạng tới tâm sinh lý người bệnh bị triệu chứng này

Nguy hiểm có khả năng gặp "cậu nhỏ" cong

"cậu nhỏ" cong khác thường cũng có khả năng biến chứng tới tính mạng tinh thần của người bị. Người bị có thể thiếu tự tin trong quan hệ tình dục, lo lắng, trầm cảm,...

Lúc nào bắt buộc bắt gặp bác sĩ ?

Khi thì có bất kỳ dấu hiệu nào nguy hại tới sức khỏe và tinh thần mối liên quan tới tình trạng này bạn cần tới gặp y bác sĩ ngay để được trả lời, phỏng đoán cũng như điều trị sớm.

Nguyên do dương vật cong

Một số tình hình sau đây có khả năng dẫn đến tình hình "cậu bé" cong :

Bệnh lý peyronie

Bệnh Peyronie là một tình hình xơ vữa mạnh trên kia "cậu nhỏ" khiến "cậu bé" gặp phải cong theo rộng rãi hướng tùy thuộc vào khu sẹo cùng với đau đớn thời điểm dương vật cương. Bệnh lý Peyronie dẫn đến hiện tượng cong vẹo, phiền toái đáng nhắc ở một số đáng mà râu làm họ không thể làm chuyện ấy hay liệt dương, lo lắng cùng với lo lắng. Không rõ nguyên do gây nên bệnh Peyronie. Một số nhà nghiên cứu y khoa giúp rằng bệnh Peyronie có khả năng phát triển dưới 1 chấn thương ở "cậu nhỏ" tuy nhiên hầu hết các đối tượng nhiễm phải này không nhớ một chấn thương nào cụ thể đã diễn ra.

Peyronie's là lý do thường gặp của hiện tượng "cậu bé" cong

Bẩm sinh

Bé trai từ thời điểm sinh ra đã có "cậu bé" cong vì sự tăng trưởng ko tương hợp của bao trắng thể hang. Tuy nhiên tối đa đa số đối tượng không nhận biết mình mắc phải cong "cậu bé" bẩm sinh cho đến khi bước qua tuổi dậy thì.

Gãy dương vật

Tai nạn trong giao thông, lao động, sinh hoạt tình dục,... có thể dẫn đến gãy "cậu bé" hay tổn thương thể hang.

Mất cân bằng mô liên kết

Mô kết hợp xơ cứng hoặc dày tới nhiều xác suất làm cong "cậu nhỏ".

Quan hệ tình dục quá mức

Làm chuyện đó sai lệch TW thể, quan hệ tình dục thô bạo có khả năng gây ra thương tổn "cậu bé" và sinh ra các cụm xơ vì sự tụ máu hoặc xuất huyết. Đám xơ sẽ gây nên cong dương vật.

Khả năng dương vật cong

Những người nào có khả năng nhiễm phải dương vật cong ?

Hầu hết con trai đều có thể mắc bệnh "cậu nhỏ" cong, đặc biệt những đối tượng dưới :

Di truyền.

- Chấn thương dương vật.

Nguyên do làm nâng cao khả năng mắc bệnh "cậu nhỏ" cong

Một số nguyên do có thể khiến cho tăng nguy cơ mắc dương vật cong :

Chấn thương âm đạo.

- Quan hệ tình dục thô bạo.
- To tuổi.
- Lạm dụng rượu, thuốc lá.

Cách kết luận và điều trị "cậu nhỏ" cong

Phương pháp xét nghiệm cùng với kết luận dương vật cong

Chẩn đoán "cậu bé" cong bằng phương pháp :

Hỏi về tiền căn gia đình.

- Hỏi về các triệu chứng và lịch sử tình dục.
- Tiến hành những kiểm tra.

Vô cùng âm Doppler dương vật : Cận lâm sàng này sử dụng sóng âm thanh để phát hiện huyết xuất qua những mạch máu trong dương vật như thế nào, liệu có sẹo không, đo cấp độ cong của "cậu nhỏ",...

Cách trị "cậu bé" cong

Việc chữa "cậu nhỏ" cong tùy thuộc lên lý do gây bệnh lý cũng ví dụ quá trình ảnh hưởng của nó đến sức khỏe bệnh nhân mắc. Bạn có khả năng không phải chữa trường hợp đường cong nhẹ không gây cảm giác đau hay ngăn cản việc làm chuyện ấy. Nếu tình trạng này bắt buộc chữa trị thì những phương pháp lựa tậu có thể gồm :

Không tiểu phẫu

Trợ giúp tâm sinh lý

Những biến đổi trên cơ thể Dù là bất cứ cơ quan nào đều có thể gây ra lo lắng và bất an, đặc biệt là cơ quan sinh sản. Các nhà tâm lý học có thể giúp đỡ bạn trong bất cứ trường hợp nào ảnh hưởng đến tính mệnh tâm lý hoặc cảm xúc của bạn ví dụ rối loạn lo âu, trầm cảm,...

Thuốc sử dụng

Thời điểm già đi xác suất cương cứng có thể kém đi hoặc vấn đề duy trì cấp độ cứng có khả năng phức tạp hơn. Quá trình cương nhẹ hơn có khả năng khiến dương vật bị uốn cong hơn lúc làm chuyện ấy. Thuốc chữa trị rối loạn cương dương dạng uống thí dụ sildenafil, vardenafil hay tadalafil khiến cho tăng lưu số lượng máu đến "cậu bé" và cải thiện mức độ cứng giúp "cậu nhỏ" ngoài ra cũng giúp giữ gìn sự cương cứng.

Thuốc tiêm

Tiêm thuốc thẳng vào "cậu bé" để cho phá vỡ mô sẹo hay cải thiện lưu lượng máu đến "cậu bé".

Thì có đa dạng mọo điều trị "cậu bé" cong hiệu quả

Kỹ thuật kéo

Liệu pháp kéo sử dụng 1 vật dụng để nhẹ nhàng kéo giãn "cậu nhỏ" trực tiếp trở lại hoặc uốn cong nó theo phương Ngược lại để lấy lại hình dáng ban đầu.

Bài luyện tập

Một số bài tập giúp cải thiện mức độ dài cũng như độ cong của "cậu bé" ví dụ bài Thumb Stretcher, Backward Puller,... Dưới đây là như thao tác tuân thủ bài tập luyện Opposite Stretch :

Bước 1 : Khởi động dương vật Rồi nắm vào đầu dương vật kéo dài dương vật xuất phía ngoài trừ sao cho dương vật cảm thấy không dễ chịu

- Bước 2 : sử dụng ngón loại cùng với ngón tay trở chụm lại sở hữu nhau thành khoảng tròn (cả 2 bàn tay) siết chặt "cậu nhỏ" tại khu phương pháp gốc dương vật chừng khoảng 2,5cm. Sau đó, một tay kéo "cậu nhỏ" tới trên kia, tay còn lại kéo dương vật xuống sau cũng như giữ khoảng chừng 20 - 30 giây.
- Bước 3 : Lặp lại bước 2 khoảng chừng 6 lần.
- Bước 4 : ngồi nghỉ sau khi tập.

Giải phẫu

Mổ được chỉ định thời gian hiện tượng này biến chứng tới nhiệm vụ tình dục, cụm vô hóa rộng cũng như thất bại trong điều trị ko phẫu thuật trước đây. Mổ loại bỏ mô sẹo hoặc suy giảm cấp độ cong của "cậu nhỏ" hay ghép dương vật mang 1 đồ vật y khoa cho phép điều chỉnh độ cong theo nguyện vọng.

Kỹ thuật của Yachia

Là cách rạch mở dọc bao trắng thể hang cùng với khâu lại thành đường ngang. Năm 2020 đơn vị y tế thối giới, Ủy ban về bệnh Peyronie và cong dương vật bẩm sinh đã thống nhất đây là bí quyết trị lợi ích tốt cong "cậu nhỏ" bẩm sinh ở đáng may râu tuổi teen và ít gây tái nhiễm.

Phẫu thuật chỉnh hình

Mục đích của mổ là gây nên dương vật mới có hình thể tương tự với "cậu nhỏ" thật đồng thời tuân thủ được nhiệm vụ đào thải niệu sinh dục. "cậu bé" có khả năng được sinh ra từ vật da khu vực cẳng tay (bao gồm thân, ống lỗ sáo, đầu "cậu bé"). Cùng với cấp độ cứng của dương vật được gây ra với thanh sụn sườn tự thân.

Chế độ dinh dưỡng & phòng tránh "cậu bé" cong

Những lối sống có thể giúp bạn làm giảm diễn tiến dương vật cong

Những lời khuyên dưới đây có khả năng cho ích lúc 1 cá nhân liệu có "cậu nhỏ" cong :

Hãy cởi mở cũng như trung thực sở hữu bạn tình về cấp độ cong dương vật cũng như cảm xúc của bạn. Khuyến khích họ cởi mở về quan điểm cùng với cảm xúc của bản thân.

- Đến thấy bác sĩ để được chẩn đoán cùng với trị kịp thời.
- Làm chuyện đó được bảo vệ.
- Ko dùng những chất kích thích khả năng tình dục.
- Tới thấy y bác sĩ tâm lý thời gian có triệu chứng sợ hãi, trầm cảm,...

Cách ngăn ngừa dương vật cong hiệu quả

Bạn không thể phòng ngừa dương vật cong bẩm sinh. Tuy nhiên bạn có thể giúp suy giảm nguy cơ chấn thương dương vật có khả năng dẫn đến "cậu nhỏ" hình thành sau tuổi lớn lên. Bạn cũng có thể cho giảm chấn thương lúc làm chuyện ấy với phương pháp :

Sử dụng gel xoa trơn.

- Sắm quần chíp phù hợp, đa dạng và thoáng khí, có khả năng ko phải dùng quần lót khi ngủ.

- Hạn chế quan hệ tình dục quá mạnh bạo.
- Không dùng những chất kích thích khả năng tình dục, rượu bia, hút thuốc lá,...
- Khắc phục sớm các chấn thương âm đạo.